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สัมมนา Talks Show #1 : “Way TV” 60 นาที: 10:00 – 11:00 น. 

วิทยากรรับเชิญพิเศษ 

ฮานะโกะ อนัดวิดา โพธิ์จันทร์ 

- MC เชิญ คุณฮานะ มาดำเนินรายการ 

ฮานะ : สวัสดีค่ะ ดิฉัน ฮานะโกะ อนัดวิดา โพธิ์จันทร์ รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการสัมมนา Talks Show เรื่อง 

“Way TV” (เน้น Way TV ให้ดูน่าตื่นเต้น) 

เอาล่ะค่ะ ตามหัวข้อที่เกริ่นเอาไว้ เราจะมาร่วมกันทำความเข้าใจเรื่อง ความแตกต่างของเวทีกับทีวี ว่า

ลักษณะของทั้ง 2 อย่างนี้ การออกแบบฉากจะมีความแตกต่างมากน้อยกันแค่ไหน และมีเทคนิคอะไรในการหลอก

สายตาคนดูบ้างค่ะ  

 แล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่ฮานะขอแนะนำให้ทุกคนนะคะ(ทำเป็นอ้อนวอน) คือทุกคนเตรียมหยิบสมุดกับ

ปากกาให้พร้อม เพื่อเปิดรับความรู้ใหม่ๆ และทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ นอกกรอบได้เต็มที่ได้เลย

นะคะ เพราะการออกความคิดเห็นไม่มีคำว่าผิดหรือถูกค่ะ 

ฮานะ : ถ้าทุกคนอยากรู้แล้ว ฮานาโกะขอเสียงปรบมือต้อนรับวิทยากรพิเศษ คุณทรรปณะ แหละกุบ หรือพ่ีฟัต ค่ะ

(ทำท่าตื่นเต้น) 

- เมื่อพี่ฟัตนั่งประจำที่เรยีบร้อยแล้ว ฮานะดำเนินรายการถามคำถาม ตามลำดับ 

ลำดับ ประเด็นคำถาม วิทยากร 

1 พี่ฟัต ศิษย์เก่าของสวนสุนันทา หนอูยากให้พี่ฟัต
แนะนำตัวหน่อยคะ่ 
 

สวัสดคีรับ พี่ช่ือฟัต เป็นศิษย์เก่าของสวนสุนันทาครับ 
 

2 จากท่ีทราบมา พี่ฟัตได้ทำละครพุม่พวงด้วย ความยาก
ในการทำละครตอนนั้นมีหรือป่าวคะ 

ละครพุม่พวงมันยากตรงท่ีมันเป็นละครชีวิต  มันจะเล่า
ไปเรื่อยตั้งแต่ชีวิตตอนเด็ก ก้าวเข้ามาที่กรุงเทพ จนถึง



 ความประสบความสำเร็จ ซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าละครเรื่องนี้
มีหลายสถานท่ีแน่นอน บวกกับพี่เคยไปฝึกงานท่ีโรงละคร
รัชดาลัยมาก่อน แล้วความรัชดาลยัเขาชอบติดความ
เลื่อนฉาก เข็นฉากเข้า-ออกตลอด พอกลับมาทำธีสสิของ
ตัวเอง มันทำให้พ่ีรู้สึกเหลิงตรงท่ีพี่คิดว่าโรงละครมอเรา
เหมือนโรงละครรัชดาลัยทำไมเราไม่ทำแบบน้ัน พี่จึง
ตัดสินใจทำแบบนั้นโดยความที่พ่ีจะจับความเป็นรัชดาลัย
มาไว้ในโรงละคร อยากจะทำเลื่อนนู่นน่ีนั่นแบบรัชดาลยั
โดยไม่คำนึงถึงฟังก์ช่ันโรงละครของมอเรา และไม่
คำนึงถึงความเป็นจริงว่ามันไมไ่ด้เลย มันก็เลยมี
ข้อผิดพลาดเยอะแยะ พอทำเสร็จพี่เลยลองไปอ่านบท
หลายๆรอบ จนรู้ว่าใจความสำคัญของละครพุ่มพวงมัน
ไม่ได้อยู่ที่ฉาก แต่อยู่ที่เนื้อเรื่อง อยู่ที่ตัวละคร คือละคร
แทบจะไมต่้องการฉากด้วยซ้ำ ละครแค่ต้องการผู้หญิงคน
หนึ่งยืนอยู่บนเวที 
 

3 ในตอนท่ีพี่ทำละครเรื่องพุ่มพวง โรงละครของ
มหาวิทยาลยัเรามีขนาดเล็ก พี่ฟัตดีไซน์ฉากยังไงให้
นักแสดงสามารถเล่นพ้ืนท่ีเวทีได้อย่างคุ้มค่าคะ 
 

อย่างแรกเลยคือคำนึงพื้นที่เล่นของเขาก่อน ก็ต้องไปคุย
กับผู้กำกับก่อนว่าซีนที่นักแสดงทีย่ืนอยู่บนเวทีที่เยอะ
ที่สุดยืนกันก่ีคน อผู้กำกับจะให้คำตอบว่าก่ีคน เราก็จะ
เอาซีนนั้นเป็นหลักแล้วทำการถ่างฉากให้พอเพื่อซัพ
พอร์ตนักแสดงท่ียืนอยู่บนเวทีที่เยอะสุด แล้วใหภ้าพโคโร
กราฟเฟอร์ออกมาสวย พอเราคำนึงถึงพื้นที่เล่นได้แล้ว 
เราต้องทำทางเข้า-ออกให้นักแสดงก และสุดท้ายคือ 
Ground Pland กับ Acting Area อันนี้คือส่วนสำคัญใน
การทำฉาก 
 

4 อยากทราบเรื่องการเพ้นท์สีว่าพ่ีฟตัมีเทคนิคเพ้นท์สีสี
ยังไงให้ดูหลอกตาผู้ชมบ้างคะ 

 

ถ้าทำในรัชดาลัย ส่วนใหญ่เราจะทำเป็นช้ินงานหลอกตา
ที่เป็นมุม Perspective ถ้าเราอยากทำฉากให้ดูลึกแต่
พื้นที่มีจำกัด เราก็แค่ทำสันให้มันลกึเข้าไปมันจะเป็นหน้า 
2 มิติ แต่เราจะเพ้นท์หลอกตาให้ดเูป็น 3 มิติ แล้วเพ้นท์
ให้อยู่ในแผงช้ินเดียวเลย เพราะยังไงคนดูเขามองแค่ด้าน
เดียว เขาไมไ่ดม้องหลายด้านแบบภาพยนต ์
 



5 พอจบจากมหาวิทยาลัยแล้วพ่ีกไ็ดเ้ข้าไปทำในรัชดาลยั 
พี่ได้ทำละครต่อใช่ไหมคะ แล้วความยากสำหรับการ
เปลี่ยน จากมหาวิทยาลัยสู่การทำงานจริงๆพี่มีไหมคะ 

พี่โชคดีตรงท่ีพี่ไปฝึกงานตั้งแต่ที่พ่ีอยู่ปี 2-3 มันกลายเป็น
ว่าพอพ่ีได้เป็นพนักงานมันแทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเลย 
เพราะว่าเราเริ่มมาตั้งแต่แรกอยู่แลว้ แต่ช่วงฝึกงานแรกๆ 
เราก็จะไดดู้แลอุปกรณ์ประกอบฉาก ไปดูเซ็ตกับครูหนุ่ม 
ช่วยดูคิว อ่านบท เขาจะให้เราทำในสิ่งท่ีนักศึกษาควรท
จะทำก่อนไม่ใช่ว่าให้ดไีซน์งานเลย และความยากของพี่
คือการจัดการเพราะตอนนั้นพ่ีเป็นนักศึกษาพ่ึงจบใหม่ 
เรื่องการจัดการพี่คือยังไมไ่ดเ้ลยและโดนด่าทุกวัน บางที
นั่งประชุมพี่โดนรุมด่าเป็นสิบๆ แตพ่อผ่านตรงนั้นมาได้ 
ตรงนั้นเป็นเหมือนครูทีส่อนเราเลย พอเสร็จจากตรงนั้นพ่ี
ก็ได้ย้ายมาอยู่ในช่อง one เลย คอืสิ่งท่ีเราโดนด่าพอเรา
อยู่ช่อง one เราสามารถปรับตัวได้เลย อันไหนท่ีมองแล้ว
เป็นปัญหาเราต้องชิงแก้ให้ได้ก่อนเลย แม้ว่าปัญหาตรง
นั้นจะเป็นจุดเล็กๆน้อยๆ  
 

6 จากท่ีเคยไปสำรวจท่ีโรงละครรัชดาลัยแล้วพบว่าเวที
ไม่ได้มีความลึกมาก อยากทราบวา่พี่ทำยังไงและมีการ
จัดวางแบบไหนใหฉ้ากท่ีอยู่ข้างหลงัดลูึกและมีมติิ 
สามารถหลอกตาผู้ชมได ้

เอาจริงๆ โรงละครที่นั้นก็ลึกพอสมควร แต่กไ็ม่ได้ลึกมาก
แต่ว่า Acting Area มันมมีีอยู่ไม่กี่เมตรหรอก 
เพราะฉะนั้นการจดัวางท่ีสำคัญมนัจะมาจากการวาง
กราวแปลน เราก็ต้องดูว่าฉากนี้คนเข้ามายังไง บ้านขยับ
มายังไง จากเรื่องแม่นาคก็จะเห็นเป็นตัวบ้านถูกไหม เรา
ก็จะเอาเฉพาะส่วนท่ีเค้าใช้พอ ส่วนท่ีไม่ได้ใช้เรากต็ัดออก 
เราก็ตกแต่งให้มันดูลึกก็พอ เราก็จะเน้นภาพกว่ามากกว่า 
เพราะคนดูเค้าก็จะไม่รู้หรอกว่าความลึกมันเท่าไหร่  
 

7 เวลาทำละครเวทีแล้วอยากใช้เทคนิคประตเูปิด-ปิดเอง
ได้ในตอน On Stage อยากทราบว่าการใช้รีโมท
คอนโทรลกับใช้แบบแมนนวนมีความแตกต่างกัน
อย่างไร และความยากง่ายของทั้งสองคืออะไร 
 

โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้คนทำมากกว่า เพราะ
ข้อผิดพลาดมันมีน้อยกว่าท่ีจะใช้ระบบอัตโนมตัิ คนจะ
รับรู้คิวได้ทันที 
 

8 พวกหนูพอรู้มาว่าพี่ฟัตทำพวกซิตคอมด้วย อยากทราบ
ว่าความแตกต่างของละครเวทีกับละครในโทรทัศน์คือ
อะไรคะ 

 

ก็อย่างท่ีบอกละครเวทีเห็นแค่มมุเดียว แต่ว่าในทีวีคือคน
ดูเห็นทุกมุม เพราะฉะนั้นเวลาจะเซ็ตฉากหรืออะไรกต็าม 
ก็ต้องทำทุกมุม  อย่างเราจะทำบ้านข้ึนมา เราก็จะต้องใช้
ขนาดจริงหมด บ้านขนาดเท่าน้ีกต็อ้งทำขนาดเท่าน้ี 
ฟังก์ช่ันของบ้านก็ต้องจริงหมด มันก็จะแตกต่างกว่าละคร
ที่เราสามารถทำหลอกตาได ้



 
9 ความยากของการเปลี่ยนฉากจากในจอสู่ละครเวทีคือ

อะไรคะ 
 

มันจะอยู่ท่ีบทเลย เพราะบทจะเปน็กำหนดไว้แล้วว่า
สถานการณ์ตอนนี้ตัวละครอยู่ที่ไหน เราก็จะทำตามที่บท
เค้ากำหนดมาเลย อย่างเช่นในละครโทรทัศน์ตัวละครสิง
ตัวนี้อยู่ในห้องเต้นรำที่มีคนเยอะ แล้วก็เดินออกมาคยุข้าง
นอกห้องเต้นรำ ในละครเวทีเรากส็ร้างห้องเต้นรำเนี้ย
แหละ แตเ่เค่ว่าตัวละครสองคนนี้เดินมาอีกมุมแล้วใช้ไฟ
ช่วย ก็จะเป็นอีกหนึ่งซีนแล้ว  
 

10 แล้วเวลาพีฟ่ัตจะสร้างแต่ละอย่างข้ึนมา พี่ใช้เวลาใน
การหาข้อมูลนานมากไหมคะ 

 

นานไหมหรอ นานนะรวมถึงสร้างด้วย พ่ีกับเจ้านายของพี่
ก็จะเข้าไปคุยกับผู้กำกับก่อนว่าต้องการฟังก์ช่ันแบบไหน 
อย่างเช่นโรงพยาบาล ผู้กำกับต้องการทางเดินยาวๆเราก็
จะสร้างทางเดินยาวๆเพื่ออำนวยต่อการเข็นผู้ป่วยในซีน 
อยากได้ห้องพักแบบหรหูราเราก็สร้างแบบหรูให้เคา้ฝั่ง
หนึ่ง  ผู้กำกับอยากไดโ้รงพยาบาลต่างจังหวัด อีกฝั่งหนึ่ง
เราก็สร้างแบบต่างจังหวัดใหเ้ค้า แล้วก็ทำรีเสิร์ชโดยการ
ลงพื้นที่จริงเข้าไปสำรวจ ทุกพ้ืนท่ีจริงๆ แต่ว่าอีกอย่างคือ
เราเรยีนการทำฉากละคร เราไมไ่ดเ้รียนสถาปัตยกรรม 
เราก็มีแค่วางฟังก์ช่ันให้เขา แล้วให้สถาปนิกเคาะแปลน
มาให้เรา ว่าถ้าห้องวางตรงนี้ ผนังจะต้องหนาเท่าไหร่
อะไรยังไง ประตูของเค้าจะมีความกว้างเท่าไหร่ที่พอจะ
เข็นย้ายผู้ป่วยไดส้ะดวก พวกพี่ก็ทำพวกห้องผ่าตัด ห้อง
ไอซียู พวกพ่ีก็ต้องรีเสริ์ชแล้วก็เข้าไปสำรวจด้วย 
 

11 สิ่งที่พ่ีคิดว่าสำคญัสำหรับการทำฉากคืออะไรคะ 
 

สิ่งที่สำคัญทีสุ่ด ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหน คือการสื่อสาร ผู้
กำกับอยากได้อะไร เราก็จะเอามาพูดคุยกับทีมงานกันต่อ
ว่า งานเวลามีแค่นี้เราจะทำยังไง วางแผนคนนี้ทำอันนี้มี
อะไรก็พูดคยุกันเลย ทุกคนต้องสื่อสารกันและกัน แค่นั้น
ครับ 
 

12 สุดท้ายนี้พีฟ่ัตอยากมีอะไรฝากถึงน้องๆที่จะกำลังเข้า
มาศึกษาท่ีนี้และมีอะไรฝากถึงน้องที่อยู่ในท่ีนี้บ้างคะ 

 

สำหรับคนท่ีกำลังจะเข้ามาศึกษา รู้ตัวเองให้ได้ก่อนว่า
เรียนทำไม เรียนใหไ้ด้อะไร อยากทำมันจริงๆหรือป่าว 
หรือแค่อยากเรยีนให้มันจบๆไป เพราะว่าที่พ่ีรู้สึกมา บาง
คนเข้ามาเรียนเพื่อท่ีจะเอาใบปรญิญาเฉยๆความใสใ่จมัน
ก็จะน้อยกว่า เพราะฉะนั้นรูต้ัวเองให้ได้ก่อนว่าอยากเรียน



ไหมเพราะถ้าอยากเรียนแล้วได้เข้ามาเรียนเราจะทำมัน
เต็มที่ และมันจะออกมาดีตามที่เราหวัง 
 

13 มีอะไรอยากจะบอกน้องๆที่กำลังจะทำธีสิสไหมคะ 
 

คุยสื่อสารกันเยอะๆ แค่นั้นเลย เพราะการสื่อสารมัน
สำคัญมาก พ่ีไม่บอกแค่ว่าไปทำออกมาสวยๆนะแล้วก็
หารีเสิร์ชเยอะ พ่ีจะไม่บอกแบบนัน้พ่ีจะบอกให้ไปคุยกัน
เยอะๆสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน ถ้าสือ่สารเข้าใจตรงกันยังไง
งานก็จะออกมาสวยมาด ี
 

 

ฮานะ : เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ทุกคนได้มีความรู้เพ่ิมเติมในการทำฉากหรือเปล่า(น้ำเสียงสดใส) เอาล่ะค่ะ

ขอขอบคุณพ่ีฟัตที่ได้ให้ความรู้ให้กับทุกคนนะคะ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพ่ีฟัตค่ะ 

- MC มอบของที่ระลึกให้ คุณฮานะ 

- MC มอบของที่ระลึกให้ คุณฟัต 

- MC เชิญคุณฟัตกับคุณฮานะ ถา่ยภาพร่วมกัน 

____________________________ The end _________________________________ 

 


